

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Trà Lĩnh, ngày 27 tháng 6 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ LĨNH**  
**KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê chuẩn các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2008;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVII kỳ họp thứ 12 cơ bản tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 11 đã đề ra. Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2008 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất đạt chỉ tiêu diện tích vụ mùa; vận động nhân dân chăm sóc lúa mùa, thường xuyên thăm đồng phát hiện và dập tắt kịp thời các dịch bệnh hại cây trồng; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo sản xuất các cây trồng vụ hè thu để bù sản lượng lương thực thiếu hụt vụ đông xuân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lương thực năm 2008.

Tích cực khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại đối với đàn gia súc, đảm bảo sức kéo phục vụ sản xuất. Tập trung triển khai phục vụ có hiệu quả Dự án phát triển đàn bò để từng bước nâng cao số lượng, chất lượng tổng đàn gia súc. Chủ động triển khai công tác tiêm phòng và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Triển khai các lớp tập huấn các mô hình sản xuất để nhằm trang bị kiến thức và chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân bảo vệ rừng và thực hiện đạt chỉ tiêu trồng rừng mới, khoanh nuôi bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng. Phần đầu nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt kế hoạch năm.

2. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình chính sách dân tộc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

3. Tạo điều kiện thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển, thành lập Hợp tác xã.

4. Tập trung quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu đảm bảo thu ngân sách đạt chỉ tiêu. Tăng cường công tác kiểm soát chi, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách.

5. Tăng cường quản lý và kiểm tra, giám sát chặt chẽ ở tất cả các khâu trong xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. Tập trung các giải pháp để giải phóng mặt bằng có kết quả, đảm bảo các công trình sớm được thi công và kịp thời giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

6. Tăng cường công tác quản lý môi trường, công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn bằng những giải pháp đồng bộ, kiên quyết.

Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các phương án ổn định dân cư sau phân giới cắm mốc và quản lý đất đai sau khi quy thuộc.

7. Thực hiện các giải pháp để đạt các chỉ tiêu xã hội, tạo chuyển biến trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường sự phối hợp giữa 3 môi trường giáo dục, đặc biệt là phát huy tốt môi trường gia đình để từng bước tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục.

Tiếp tục củng cố mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở trên địa bàn toàn huyện.

8. Tiếp tục bố trí, sắp xếp, ổn định nhân sự các phòng, ban theo Nghị định số 14 và tinh giản biên chế theo Nghị định số 132, đảm bảo bộ máy tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Kiện toàn lại các Ban chỉ đạo để đảm bảo cho các công tác điều hành của Ủy ban nhân dân huyện. Tập trung các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra ở địa phương mà đại biểu và cử tri quan tâm; đồng

thời tăng cường kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

9. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại của công dân, nâng cao chất lượng công tác hòa giải để giảm khiếu kiện từ cơ sở.

10. Tăng cường an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai các giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu 3 giảm; đặc biệt tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết số 32 của Chính phủ về kiểm soát, kiểm chế làm giảm tai nạn giao thông, vi phạm an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XVII kỳ họp thứ 12 thông qua./.

**CHỦ TỊCH**

**Nông Quốc An**